

## THÔNG BÁO

### **Ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam**

-----

Ngày 14/4/2023, đồng chí *Nguyễn Hải Ninh*, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, do đồng chí *Nguyễn Thanh Bình*, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam làm Trưởng đoàn về công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh.

Sau khi nghe Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo công tác người cao tuổi, tình hình hoạt động của Hội và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp và một số ý kiến trao đổi định hướng của đồng chí Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có ý kiến như sau:

Những năm qua, công tác xây dựng tổ chức Hội, bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực; nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác người cao tuổi được nâng lên; các chế độ, chính sách đối với người cao tuổi được quan tâm chỉ đạo thực hiện, gắn trách nhiệm của gia đình và xã hội. Các cấp Hội Người cao tuổi trong toàn tỉnh đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước “*Tuổi cao - Glương sáng*”, góp phần phát huy vai trò của người cao tuổi trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác người cao tuổi và phát huy vai trò của Ban đại diện Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện và Hội Người cao tuổi cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

**1. Ban Dân vận Tỉnh ủy** chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về *tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người cao tuổi và công tác Hội người cao tuổi trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới*, trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 5/2023.

**2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy** chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công

tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi đến từng cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân... Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện công tác người cao tuổi tại địa phương.

**3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh** lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt các chính sách đối với người cao tuổi; đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất cho các cấp hội người cao tuổi hoạt động có hiệu quả; nghiên cứu phương án hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi để tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho Hội viên.

**4. Các cấp Hội người cao tuổi** chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ đối với người cao tuổi, qua đó không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động; chú trọng phát triển hội viên và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Phối hợp tổ chức các phong trào, hoạt động thiết thực để giúp đỡ, tạo điều kiện cho người cao tuổi nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, nhất là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy trí lực, kinh nghiệm của người cao tuổi trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

#### **5. Về một số nội dung trao đổi tại buổi làm việc**

- Thống nhất chủ trương tổ chức *Liên hoan “Tiếng hát Người cao tuổi khu vực miền Trung, Tây Nguyên”* tại thành phố Nha Trang, theo kế hoạch dự kiến của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện để *Liên hoan “Tiếng hát Người cao tuổi khu vực miền Trung, Tây Nguyên”* diễn ra thành công tốt đẹp.

- Đề nghị Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sớm thống nhất hệ thống tổ chức của Hội Người cao tuổi 4 cấp (*từ Trung ương đến cấp cơ sở*); đồng thời, quan tâm đề xuất với các cơ quan Trung ương ban hành quy định, hướng dẫn thực hiện thống nhất trong cả nước mức chi kinh phí hoạt động của các cấp hội và chế độ chi trả phụ cấp cho cán bộ chuyên trách làm công tác hội ở các cấp.

#### **Nơi nhận:** (VBĐT)

- Thường trực Tỉnh ủy (*để báo cáo*),
- TW Hội Người cao tuổi Việt Nam,
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh,
- Các đơn vị tham dự cuộc họp,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Thanh Vân**